

Số: 21/LĐLĐ

Trà Vinh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Về việc tuyên truyền, ổn định tình hình đoàn viên,  
CNVCLĐ và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

**Kính gửi:**

- **Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố;**
- **Công đoàn ngành và tương đương;**
- **Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh;**
- **Công đoàn trực thuộc công đoàn ngành Trung ương.**

Những ngày qua, khi Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật đơn vị Hành chính – kinh tế đặc biệt, do bị lôi kéo, một số người dân, công nhân lao động, học sinh, sinh viên đã tập trung đông người, ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội tại một số tỉnh.

Thực hiện công văn số 1127/TLĐ ngày 11/6/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tập trung đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân lao động; Công văn số 862-CV/BTG ngày 11/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Tuyên truyền sâu, rộng đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các Đặc khu kinh tế; Tuyên truyền “Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước”; Đặc biệt, tuyên truyền, động viên kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động không nghe, không tin kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ tham gia biểu tình, tuần hành, gây rối trật tự xã hội; Cần tập trung tuyên truyền, rà soát, phát hiện các đối tượng lôi kéo, kích động công nhân lao động trái pháp luật kịp thời.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến trong đoàn viên, công nhân lao động để chủ động xử lý các tình huống. Phối hợp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động nhất là doanh nghiệp để có phương án ổn định lực lượng lao động để tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Quán triệt đến toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị không chia sẻ, đăng tải các bài viết xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Không tham gia bình luận với nội dung tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh*”.

Các cấp công đoàn tải toàn văn “Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước” tại địa chỉ: [congdoantravinh.com.vn](http://congdoantravinh.com.vn).

Công văn này và “Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước” được triển khai đến CĐCS, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương và nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TG &NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Thạch Thị Thu Hà**

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018



Bùi Văn Cường  
Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới  
Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN

**LỜI KÊU GỌI  
CỦA CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  
GỬI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC**

***Anh, chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thân mến!***

Những ngày vừa qua, khi Quốc Hội tiến hành thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thì các phần tử xấu đã kích động, lôi kéo công nhân ở số ít địa phương tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và có những hành động quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống, lao động sản xuất, đến trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Thể hiện sự cân nhắc, thận trọng, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018) để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội.

Vì sự ổn định và phát triển của đất nước, tất cả chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình

Chúc anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động dồi dào sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống trên quê hương, đất nước mình!

Thân ái!

**Bùi Văn Cường**